



Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh (thứ ba, trái sang) làm việc với Tập đoàn Công nghệ CMC. Ảnh: CMC cung cấp

Đây là cuộc làm việc giữa hai bên sau chuyến tham quan thực địa tại dự án CCS Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19-6 và buổi họp trực tuyến do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hưng Cường chủ trì ngày 18-8.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC, thông tin về toàn bộ công tác của UBND thành phố Nguyễn Văn Tấn công việc dự án Trung tâm Không gian Sáng tạo CMC (CMC Creative Space) tại thành phố Nguyễn Văn Tấn và Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời chia sẻ những lợi ích, vai trò của Tập đoàn Công nghệ CMC trong việc giữ gìn các giá trị thành phố thông minh, an toàn an ninh mạng, in toán đám mây (V-Cloud).

Thông qua dự án Trung tâm Không gian Sáng tạo, CMC khẳng định quyết tâm gắn bó với thành phố Nguyễn Văn Tấn, cùng cam kết góp phần xây dựng, phát triển thành phố trong tương lai. CMC luôn mong muốn đóng góp những lợi ích của mình cho những lợi ích bền vững của thành phố và cộng đồng địa phương và toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh khẳng định mục tiêu của dự án Trung tâm Không gian Sáng tạo CMC hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của thành phố là trở thành trung tâm công nghệ cao, công nghệ thông tin của thành phố và khu vực.

Trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và phê duyệt chủ trương nghiên cứu và thực hiện dự án Trung tâm Công nghệ CMC; đồng thời giao cho các sở, ban, ngành liên quan giao kết thực hiện các thủ tục chuẩn bị các điều kiện và yêu cầu cho việc triển khai dự án.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố Nguyễn Văn Tấn và Tập đoàn Công nghệ CMC quyết tâm xây dựng và triển khai dự án khi công tác chuẩn bị vào ngày 29-3-2021.

Cụ thể, dự án xây dựng Trung tâm Không gian Sáng tạo CMC (CMC Creative Space) tại Nguyễn Văn Tấn bao gồm các phân khu chức năng như: khu nghiên cứu và phát triển; khu sản xuất phần mềm, công nghệ thông tin; trung

trung chuy n internet; trung tâm d liu; khu nhà cho chuyên gia, cán b nhân viên và dch v liên quan vi y tin nghi theo tiêu chun cao cp.

Mc tiêu ca CMC là xây dng à Nng thành ca ngõ quc t v trung tâm kt ni và lu tr d liu, nm trong chin lc a Vit Nam tr thành Digital Hub khu vc châu Á - Thái Bình Dng.

D kin, tng mc u t cho d án là 12.000 t ng, chia làm hai giai on; khi trin khai s to vic làm cho khong 2.000 lao ng vào giai on 1 và 10.000 lao ng giai on 2.

Theo "Báo à Nng in t" (TRIU TÙNG)